

Số: 614/BC-MTTQ-BTT

An Giang, ngày 17 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 9 năm 2022

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ban Thường trực) tiếp nhận tổng hợp ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

- Qua phản ánh của dư luận, tình hình cháy nổ trong những tháng gần đây, nhất là các điểm kinh doanh karaoke (Hà Nội, Bình Dương...), người dân bắt đầu quan tâm, lo lắng đến việc phát triển dịch vụ karaoke ở địa phương, cụ thể như tại nội ô thành phố Long Xuyên có những nơi khoảng 200m nhưng tập trung trên 10 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke (khóm 4, phường Mỹ Xuyên). Đáng chú ý là một số điểm kinh doanh karaoke trong khu vực này, các ngành chức năng đã kiểm tra, xử phạt vi phạm do liên quan ma túy, tệ nạn xã hội. Theo quy định của pháp luật, Nhà nước không thể cấm kinh doanh dịch vụ karaoke, nhưng đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Nhà nước cần có quy hoạch, hạn chế phát triển tràn lan trong một khóm, một phường. Các ngành chức năng cần kiểm tra nghiêm điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, tránh trường hợp khi xảy ra cháy nổ mới kiểm tra, xử lý, thể hiện tính bị động trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Qua đó, dư luận mong muốn các ngành chức năng cần xử phạt nghiêm, đình chỉ hoạt động, cấm kinh doanh đối với những cơ sở cố tình vi phạm.

- Dư luận quan tâm, lo lắng việc điều hành xăng dầu của liên bộ Công thương-Tài chính để thiếu xăng dầu cục bộ như hiện nay; xăng dầu có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao; giá cả các mặt hàng vật tư nông nghiệp, phân bón không giảm, giá nông sản thiếu ổn định còn nhiều bất lợi cho người dân... là nỗi lo lớn của nông dân. Người dân mong muốn các ngành chức năng tiếp tục có giải pháp có để bình ổn giá; mở rộng sản xuất chế biến nhằm tiêu thụ nông sản ổn định, đảm bảo lợi nhuận để duy trì sản xuất.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

*** Về Văn hóa**

- Người dân bức xúc trước tiếng ồn âm thanh hát karaoke mở công suất lớn, ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của người dân ở khu dân cư (kể cả không có đám tiệc